

Triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ 2023 – Cập nhật: Tóm tắt

Toàn bộ ấn phẩm có sẵn bản tiếng Anh:

OECD (2023), *Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2023 – Update*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cd94bcf6-en>.

Tăng trưởng ở khu vực châu Á mới nổi cần phải đối phó với những điều kiện bất lợi từ bên ngoài

Các nền kinh tế châu Á mới nổi sẽ phải đối mặt với những thách thức trong việc đối phó với sự suy thoái dai dẳng của nhu cầu bên ngoài. Xuất khẩu ở ASEAN sụt giảm đáng kể trong bối cảnh suy thoái kinh tế kéo dài ở các nền kinh tế tiên tiến. Tiêu dùng tư nhân mạnh mẽ sẽ vẫn là động lực chính của tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Lĩnh vực dịch vụ đang mở rộng cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng từ phía nguồn cung, thúc đẩy thị trường lao động trong khu vực. Dự kiến rằng việc loại bỏ hoàn toàn các hạn chế đi lại sẽ kích thích tăng trưởng nhanh chóng trong lĩnh vực du lịch của khu vực. Sự hội nhập sâu hơn của các thị trường xuất khẩu trong khu vực Châu Á mới nổi và thương mại nội vùng đã giúp khu vực này đối phó với tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu đối với xuất khẩu, mặc dù nhu cầu bên ngoài suy yếu vẫn tiếp tục gây ra rủi ro. Các rủi ro dai dẳng khác bao gồm căng thẳng địa chính trị, biến đổi khí hậu và các mối nguy hiểm tự nhiên.

Nhìn chung, tăng trưởng GDP thực tế trong ASEAN sẽ suy yếu vào năm 2023, nhưng triển vọng sẽ khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ, tăng trưởng GDP ở Indonesia sẽ vẫn mạnh mẽ, trong khi đà tăng trưởng của Myanmar vẫn còn yếu.

Nhu cầu trong nước và khu vực hỗ trợ tăng trưởng

Nhu cầu trong nước, đặc biệt là tiêu dùng cá nhân, được hỗ trợ bởi niềm tin tiêu dùng cao và tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhu cầu mạnh mẽ trong khu vực đang duy trì hoạt động thương mại nội vùng sôi động, giúp khu vực duy trì tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh xuất khẩu hàng hóa sụt giảm. Thị phần xuất khẩu dịch vụ sẽ tiếp tục tăng trong khu vực, được củng cố bởi sự phục hồi của du lịch quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp mới nổi như dịch vụ liên kết chuỗi cung ứng và dịch vụ xuyên biên giới. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến sẽ thúc đẩy lĩnh vực xuất khẩu suy thoái.

Thị trường tài chính tương đối ổn định nhưng các động thái chính sách tiền tệ phải được tiến hành cẩn thận

Mặc dù lạm phát toàn phần giảm, lạm phát cơ bản vẫn tồn tại ở một số quốc gia trong khu vực. Chính sách tiền tệ kịp thời và phù hợp sẽ giúp giảm bớt áp lực về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và duy trì tăng trưởng kinh tế. Các thị trường tài chính ở khu vực châu Á mới nổi thể hiện sự ổn định tương đối, mặc dù các chính sách tiền tệ đang phát triển ở các nền kinh tế tiên tiến và biến động thị trường toàn cầu có thể đặt ra những thách thức. Ví dụ, các loại tiền tệ trong khu vực đang phục hồi từ sự suy giảm giá trị của chúng vào năm 2022, mặc dù rủi ro về khả năng thoát vốn và dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy ra ngoài vẫn còn. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ phải lưu tâm đến điều này và xử lý các điều chỉnh chính sách một cách cẩn thận để đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính và tăng trưởng tích cực.

Thị trường lao động có dấu hiệu phục hồi

Các khía cạnh tích cực của triển vọng này đang cùng nhau thúc đẩy thị trường lao động ở Châu Á mới nổi. Tỷ lệ thất nghiệp đang giảm trên toàn khu vực, đặc biệt là nơi dân số trẻ và có trình độ học vấn cao hơn. Các chính sách thúc đẩy FDI hội nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu và chuỗi giá trị toàn cầu sẽ hữu ích, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, dệt may và ô tô.